



แผนพัฒนาท้องถิ่น  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่



## สารบัญ

	หน้า
หลักการและเหตุผล	๑
กฎหมาย ระเบียบ	๒
บทนำ	๓
รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓	๔
➤ บัญชีสรุปโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๑)	๕
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	๑๒
- ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน	๑๕
- ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๖
➤ รายละเอียดโครงการพัฒนา (แบบ ผ.๐๒/๑)	
- ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง	๑๗
➤ รายละเอียดครุภัณฑ์ (แบบ ผ.๐๓)	๒๐
ภาคผนวก	

## หลักการและเหตุผล

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) เมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ และประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และแก้ไข ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ และตามหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๙๓๑ ลงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๒ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานของเทศบาลในการแก้ไขปัญหา สนองตอบต่อความต้องการของประชาชนไปแล้ว นั้น

เนื่องจากจัดการทำโครงการ/กิจกรรม ดังที่ปรากฏในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) และที่เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง แก้ไข ยังไม่ครอบคลุมและมีความจำเป็นเร่งด่วนในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในพื้นที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อีกทั้งปัจจุบันสภาพแวดล้อม สภาพปัญหาในพื้นที่บริบททางสังคมได้มีการเปลี่ยนแปลง ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นที่มีอยู่ไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เทศบาลตำบลสันนาเม็ง เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้ยึดถือแผนพัฒนาท้องถิ่นในการบริหารงานและจัดระบบการบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนภายใต้วิสัยทัศน์การพัฒนา ซึ่งได้กำหนดแผนงานการพัฒนาให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนากลุ่มจังหวัด/จังหวัด นโยบายของรัฐบาล นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น และยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการ/กิจกรรม เพื่อให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงและสถานการณ์ปัจจุบัน ทั้งนี้ เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ซึ่งโครงการ/กิจกรรมที่เพิ่มเติมในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง สามารถแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ให้บรรลุเป้าหมายตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่ พร้อมกันนี้ยังเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในชุมชนท้องถิ่นในภาพรวมให้ได้มากที่สุด

เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนั้น เทศบาลตำบลสันนาเม็ง จึงได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาและเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาท้องถิ่น ให้สามารถบรรลุผลสำเร็จต่อประชาชนในตำบลสันนาเม็งอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

## กฎหมาย ระเบียบ

๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๔ “แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนดวิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้อง กับแผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้าและให้ หมายความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

“โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรม สาธารณะเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม ให้สภาองค์การบริหาร ส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

๒. หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๔๖ ลงวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๓ การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้เป็นอำนาจของ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่น

## บทนำ

### ๑. ความหมายแผนพัฒนาท้องถิ่น

“แผนพัฒนาท้องถิ่น” หมายความว่า แผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่กำหนด วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย และกลยุทธ์ โดยสอดคล้องกับ แผนพัฒนาจังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด แผนพัฒนาอำเภอ แผนพัฒนาตำบล แผนพัฒนาหมู่บ้านหรือแผนชุมชน อันมีลักษณะเป็นการกำหนดรายละเอียดแผนงาน โครงการพัฒนา ที่จัดทำขึ้นสำหรับปีงบประมาณแต่ละปี ซึ่งมีความต่อเนื่องและเป็นแผนก้าวหน้า และให้ ความความรวมถึงการเพิ่มเติมหรือเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

### ๒. วัตถุประสงค์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลสนาเม็ง สามารถตอบสนอง ความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบลสนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจ หน้าที่

๒. เพื่อเป็นการเชื่อมโยงระหว่างแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาและงบประมาณรายจ่ายประจำปี และ/หรือโครงการพัฒนาอื่น ๆ ในการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนภายในตำบลสนาเม็งอย่าง เป็นภาพรวม

### ๓. ขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๔ การแก้ไข การเพิ่มเติมหรือ การเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่น

ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การเพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

(๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม พร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

(๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวัน นับแต่ วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้

### ๔. ประโยชน์ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม

๑. เทศบาลตำบลสนาเม็งมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติม เพื่อนำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ได้จัดทำไว้แล้ว

๒. สามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในเขตตำบล สนาเม็ง ตามภารกิจและอำนาจหน้าที่

๓. เทศบาลตำบลสนาเม็ง ได้ใช้กำหนดแนวทางการดำเนินงานและใช้ทรัพยากรการบริหารที่มี อยู่อย่างจำกัดในการพัฒนาอย่างมีประสิทธิภาพ

การเพิ่มเติม

ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓



## รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี		
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป		
๑	โครงการจัดตั้งสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสนาเมือง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดตั้งสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสนาเมือง เพื่อเป็นการบริการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อน ให้ได้มีเงินไปใช้จ่ายในการครองชีพเมื่อขาดแคลนและขาดเงิน ขาดเงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายในการดำรงชีวิต โดยนำทรัพย์สินมาจำหน่ายเพื่อประกันเงินกู้และเสียดอกเบี้ยในอัตราต่ำ โดยไม่ต้องไปกู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด เป็นการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และเพื่อควบคุมตรวจสอบทรัพย์สินที่ได้มาจากการกระทำความผิด และสามารถติดตามผู้กระทำความผิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์แก่ท้องถิ่น อีกทั้งเทศบาลตำบลสนาเมืองจะมีรายได้เพิ่มขึ้นจากดอกเบี้ยรับจำหน่าย ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการขายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย และรายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ จากทรัพย์สินอันมีลักษณะเป็นการดำเนินกิจการพาณิชย์ ทั้งนี้ ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๑๔) พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕๐ และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๙ มาตรา ๑๖
๒	โครงการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดหาแหล่งเงินทุนหมุนเวียน เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนในการดำเนินกิจการของสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสนาเมือง



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>๑.๖ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา</b>		
๓	โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เพื่อให้สามารถดำเนินการจัดซื้ออาคารสถานที่และที่ดินที่จะใช้เป็นที่ตั้งอาคารสถานธนาอนุบาล และที่เก็บทรัพย์สินได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม พระราชบัญญัติโรงรับจำนำ พ.ศ. ๒๕๐๕ และหนังสือกระทรวงมหาดไทยที่ มท ๐๘๐๑.๕/ว ๖๗๕ ลงวันที่ ๗ มีนาคม ๒๕๔๘ เรื่องหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติในการขออนุญาตจัดตั้งสถานธนาอนุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>		
<b>๔.๑ แผนงานการศึกษา</b>		
๔	โครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง และก่อสร้างสนามกีฬาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง เนื่องจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลสันนาเม็ง ไม่มีพื้นที่เป็นของตนเอง ขาดพื้นที่ในการทำกิจกรรม และพื้นที่คับแคบ ประกอบกับการจัดซื้อที่ดินเพื่อก่อสร้างสนามกีฬาให้กับเด็กเยาวชนและประชาชนเพื่อเข้ามาใช้บริการ เนื่องจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งมีสถานที่คับแคบ พื้นที่ในการจัดกิจกรรมด้านกีฬาลดน้อยลง เด็ก เยาวชน และประชาชน จึงได้ให้ความสำคัญกับการกีฬาลดน้อยลง
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>		
<b>๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๕	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลสันนาเม็ง นำไปสู่การจัดการหรือการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ โดยจัดซื้อ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ จำนวน ๒ รายการ





รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
(โครงการที่เกินศักยภาพ)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>ยุทธศาสตร์ที่ ๒ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>		
<b>๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๒	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณซอย ๒)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณกลางบ้าน)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหมู่บ้านโอวินแลนด์)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น
๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหน้าหมู่บ้านกาญจนก)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมโครงการเพื่ออำนวยความสะดวกในการคมนาคมให้กับประชาชนผู้ใช้เส้นทางสัญจรไปมาให้ได้รับความสะดวกจากการใช้รถใช้ถนนและลดการเกิดอุบัติเหตุอันอาจเกิดขึ้น



### รายการเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ (บัญชีครุภัณฑ์)

ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานบริหารทั่วไป</b>		
๑	ครุภัณฑ์การเกษตร - เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ขนาด ๑ - ๑.๕ นิ้ว ชนิด ๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล สนาเม็ง
๒	ครุภัณฑ์การเกษตร - ถังแรงดัน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อถังแรงดัน เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๓	ครุภัณฑ์การเกษตร - ถังกรองน้ำ ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อถังกรองน้ำ เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำภายใน อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๔	ครุภัณฑ์การเกษตร - ชั้นสเปรย์อากาศ ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อชั้นสเปรย์อากาศ เพื่อใช้ในการปรับปรุงน้ำ ภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลสนาเม็ง
๕	ครุภัณฑ์การเกษตร - ตู้สวิตช์บอร์ด ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้ (งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อตู้สวิตช์บอร์ด ควบคุมปั๊มน้ำ เพื่อใช้ในการ ปรับปรุงน้ำภายในอาคารสำนักงานเทศบาลตำบล สนาเม็ง
๖	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง (กองคลัง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน
<b>แผนงานการศึกษา</b>		
๗	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ - ลำโพงอเนกประสงค์ชนิดมีแอมป์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง (กองการศึกษา)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อลำโพงอเนกประสงค์ชนิดมีแอมป์ในตัว เพื่อ ใช้สำหรับการจัดโครงการและกิจกรรมต่าง ๆ ของกอง การศึกษา



ลำดับ	รายการเพิ่มเติม	เหตุผลหรือความจำเป็นที่ต้องการเพิ่มเติม
<b>แผนงานสาธารณสุข</b>		
๘	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๔ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน
๙	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ - เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัส จำนวน ๒ เครื่อง (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัส ผู้ มาติดต่อราชการ
<b>แผนงานเคหะและชุมชน</b>		
๑๐	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะของเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง นำไปสู่การจัดการหรือการกำจัดขยะ มูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบล สันนาเม็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๑๑	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง - รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลัง เครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	มีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุกขยะ เพื่อ เพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะของเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง นำไปสู่การจัดการหรือการกำจัดขยะ มูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ และเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบล สันนาเม็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
๑๒	ครุภัณฑ์สำนักงาน - โทรศัพท์ไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง (กองช่าง)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อโทรศัพท์ไร้สาย เพื่อใช้ติดต่อสื่อสารภายใน และภายนอกหน่วยงาน
๑๓	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง - เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง (กองช่าง) (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนักงบประมาณ)	เนื่องจากมีความจำเป็นต้องเพิ่มเติมรายการครุภัณฑ์ การจัดซื้อเครื่องตบดิน เพื่อให้มีอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
แบบ ผ. ๐๑

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๑) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี</b>												
๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป	-	-	-	-	-	-	-	-	๒	๓๐,๐๐๐,๐๐๐	๒	๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๓ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๔ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๕ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๖ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๓	๕๐,๐๐๐,๐๐๐	๓	๕๐,๐๐๐,๐๐๐
<b>๒) ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง</b>												
๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๙๗๓,๐๐๐	๕	๑,๙๗๓,๐๐๐
๒.๒ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๒.๓ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๕	๑,๙๗๓,๐๐๐	๕	๑,๙๗๓,๐๐๐
<b>๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง</b>												
๓.๑ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๓.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
<b>๔) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน</b>												
๔.๑ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๔.๒ แผนงานสาธารณสุข	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๔ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๔.๕ แผนงานงบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	๑	๒๐,๐๐๐,๐๐๐
<b>๕) ยุทธศาสตร์การจัดระเบียบชุมชน สังคมและการรักษาความสงบเรียบร้อย</b>												
๕.๑ แผนงานการรักษาความสงบภายใน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๒ แผนงานการศึกษา	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๕.๔ งบกลาง	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>รวม</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

บัญชีสรุปโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ยุทธศาสตร์	ปี ๒๕๖๑		ปี ๒๕๖๒		ปี ๒๕๖๓		ปี ๒๕๖๔		ปี ๒๕๖๕		รวม ๕ ปี	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
๖) ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม												
๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐
๖.๒ แผนงานการเกษตร	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๓ แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐	๑	๓,๐๖๙,๐๐๐
๗) ยุทธศาสตร์การอนุรักษ์ฟื้นฟูและสืบสานศิลปวัฒนธรรมจารีตประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น												
๗.๑ แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
รวมทั้งสิ้น	-	-	-	-	-	-	-	-	๑๐	๓,๐๖๙,๐๐๐	๑๐	๓,๐๖๙,๐๐๐

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
(แบบ ผ.๐๒)



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดตั้ง สถานธนาบาล เทศบาลตำบล สันนาเม็ง	๑. เพื่อเป็นการบริการให้ ความช่วยเหลือประชาชนที่ เดือดร้อน ให้ได้มีเงินไปใช้ จ่ายในการครองชีพเมื่อขาด แคลนและขาดสนเงิน ขาด เงินทุนหมุนเวียนเพื่อใช้จ่าย ในการดำรงชีวิต โดยนำ ทรัพย์สินมาจำหน่ายเพื่อประกัน เงินกู้และเสียดอกเบี้ยใน อัตราต่ำ โดยไม่ต้องไปกู้ยืม เงินจากแหล่งเงินกู้อื่นที่ต้อง เสียดอกเบี้ยเกินกว่าที่ กฎหมายกำหนด ๒. เพื่อให้มีรายได้เพิ่มขึ้น จากดอกเบี้ยรับจำหน่าย ดอกเบี้ยจากเงินฝากธนาคาร กำไรจากการขายทรัพย์สินหลุด จำหน่าย และรายได้เบ็ดเตล็ด อื่น ๆ	จัดเตรียมเงินทุน หมุนเวียนเริ่มกิจการ และเงินทุนสำรอง เพื่อป้องกันเงินทุน หมุนเวียนขาดแคลน	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเงินทุน หมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐	๑. สามารถช่วยเหลือ ประชาชนที่เดือดร้อน ให้ได้มีเงินไปใช้จ่ายในการ ครองชีพเมื่อขาดแคลน และขาดสนเงิน ขาดเงินทุน หมุนเวียนเพื่อใช้จ่ายใน การดำรงชีวิต โดยนำ ทรัพย์สินมาจำหน่ายเพื่อประกัน เงินกู้และเสียดอกเบี้ยใน อัตราต่ำ โดยไม่ต้องไป กู้ยืมเงินจากแหล่งเงินกู้ อื่นที่ต้องเสียดอกเบี้ยเกิน กว่าที่กฎหมายกำหนด ๒. มีรายได้เพิ่มขึ้นจาก ดอกเบี้ยรับจำหน่าย ดอกเบี้ยจากเงินฝาก ธนาคาร กำไรจากการ ขายทรัพย์สินหลุดจำหน่าย และ รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	สำนักปลัด/ กองคลัง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๑ แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๒	โครงการจัดหา แหล่งเงินทุน หมุนเวียน	เพื่อให้มีเงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินงานของ สถานธนาฑูบาลเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	จัดหาเงินทุน หมุนเวียนจาก สถาบันการเงิน	-	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	มีเงินทุน หมุนเวียน ร้อยละ ๑๐๐	มีเงินทุนหมุนเวียนใน การดำเนินงานของ สถานธนาฑูบาลเทศบาล ตำบลสันนาเม็ง	สำนักปลัด/ กองคลัง
รวม	๒ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓๐,๐๐๐,๐๐๐			

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๗ การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.๗ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อจัดหาที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างเพื่อใช้เป็นสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสันนาเม็ง	เพื่อใช้เป็นสถานธนาอนุบาลเทศบาลตำบลสันนาเม็งไว้บริการประชาชน	ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง มีพื้นที่ใช้สอยไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๑ แห่ง	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	จัดซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างแล้วเสร็จ	เทศบาลมีสถานธนาอนุบาลเพื่อบริการประชาชน	กองช่าง/ กองคลัง
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

- ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างสังคมให้มีคุณภาพ คงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรม  
ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  
๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน

## ๔.๑ แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อที่ดิน เพื่อก่อสร้างศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล สันนาเม็งและสนามกีฬา เทศบาลตำบลสันนาเม็ง	๑. เพื่อจัดหาที่ดินในเขต เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ ในทำเลที่เหมาะสม ราคาที่ เป็นธรรม ๒. เพื่อก่อสร้างอาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเทศบาล ตำบลสันนาเม็งและสนาม เด็กเล่นในพื้นที่ของตนเอง ๓. เพื่อก่อสร้างสนามกีฬา แบบครบวงจร เพื่อให้ ประชาชนได้เข้ามาใช้ บริการ	จัดซื้อที่ดินในเขต เทศบาลตำบล สันนาเม็งขนาดเนื้อ ที่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่ ในทำเลที่เหมาะสม ราคาที่เป็นธรรม	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	จัดซื้อที่ดินใน เขตเทศบาล ตำบลสันนา เม็งขนาดเนื้อ ที่ไม่น้อยกว่า ๕ ไร่	๑. ได้ที่ดินในเขต เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ขนาดเนื้อที่ไม่น้อยไม่ น้อยกว่า ๕ ไร่ ในทำเล ที่เหมาะสม ราคาที่เป็น ธรรม ๒. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้อาคารศูนย์พัฒนา และสนามเด็กเล่นใน พื้นที่ของตนเอง ๓. เทศบาลตำบล สันนาเม็งมี สนามกีฬา แบบครบวงจร เพื่อให้ ประชาชนได้เข้ามาใช้ บริการ	กอง การศึกษา
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมบูรณ์โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖. ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

๖.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งประเภทรถบรรทุกขยะ	๑. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการเก็บขนขยะของเทศบาลตำบลสันนาเม็งนำไปสู่การจัดการหรือการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ ๒. เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	จัดซื้อครุภัณฑ์ ได้แก่ - ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ รายการ	-	-	-	-	๓,๐๖๙,๐๐๐	จัดซื้อครุภัณฑ์แล้วเสร็จ	๑. เทศบาลตำบลสันนาเม็งมีระบบจัดการหรือการกำจัดขยะมูลฝอยอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการซึ่งช่วยสนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ๒. ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากเทศบาลตำบลสันนาเม็งได้อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ	กอง สาธารณสุขฯ
รวม	๑ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๓,๐๖๙,๐๐๐	-	-	-

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
สำหรับโครงการที่เกินศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(แบบ ผ.๐๒/๑)

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๖.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๔๔ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๔๕,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณซอย ๒)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๓.๗๐ - ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๙๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๖.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๓๑,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง

รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณกลางบ้าน)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๔.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๔.๔๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๒๘๒,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหมู่บ้านโอวินแลนด์)	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนสำหรับใช้ในการคมนาคมได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๕.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๔.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๒๐.๐๐ ตารางเมตร	-	-	-	-	๔๕๘,๐๐๐	ปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตแล้วเสร็จ	ประชาชนมีการคมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง



รายละเอียดโครงการพัฒนา  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
สำหรับ โครงการที่เกี่วข้องกับขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการสุขภาพเชื่อมโยงชุมชนและท้องถิ่น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดเชียงใหม่ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและผังเมือง

๒.๑ แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนนด้วย แอสฟัลต์ติกคอนกรีต (Over Lay) บ้านร่องบอน หมู่ที่ ๘ - บ้านร่องสัก หมู่ที่ ๑ ตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ (บริเวณหน้าหมู่บ้านกาญจนก)	เพื่อให้ประชาชน ได้มีถนนสำหรับ ใช้ในการคมนาคม ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว	ปรับปรุงถนนด้วยแอสฟัลต์ติก คอนกรีต (Over Lay) กว้าง ๔.๕๐ - ๔.๘๐ เมตร ยาว ๑๓๙.๐๐ เมตร หนา ๐.๐๕ เมตร หรือรวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๗๔.๔๕ ตารางเมตร	-	-	-	-	๓๕๗,๐๐๐	ปรับปรุงถนน แอสฟัลต์ติก คอนกรีต แล้วเสร็จ	ประชาชนมีการ คมนาคมสะดวก รวดเร็วยิ่งขึ้น	กองช่าง
รวม	๕ โครงการ	-	-	-	-	-	-	๑,๙๗๓,๐๐๐	-	-	-

บัญชีครุภัณฑ์  
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
(แบบ ผ.๐๓)

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓  
เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	เครื่องสูบน้ำ แบบปั๊มหอยโข่งไฟฟ้า ขนาด ๑ - ๑.๕ นิ้ว ชนิด ๒ ใบพัด จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๑๓,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๒	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ถังแรงดัน ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐๐ ลิตร จำนวน ๑ ถัง	-	-	-	๘,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๓	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ถังกรองน้ำ ขนาด ๖๐ x ๑๒๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ชุด	-	-	-	๒๖,๐๐๐	-	สำนักปลัด
๔	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ชั้นสเปรย์อากาศ ขนาด ๖๐ x ๖๐ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว	-	-	-	๗,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๕	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	ตู้สวิตช์บอร์ด ควบคุมปั๊มน้ำ ขนาด ๑.๕ แรงม้า จำนวน ๑ ตู้	-	-	-	๓,๕๐๐	-	สำนักปลัด
๖	แผนงานบริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ ไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๓,๖๐๐	-	กองคลัง
๗	แผนงานการศึกษา	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและ วิทยุ	ลำโพงอเนกประสงค์ชนิดมีแอมป์ในตัว จำนวน ๑ เครื่อง	-	-	-	๗,๕๐๐	-	กองคลัง
๘	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ ไร้สาย จำนวน ๔ เครื่อง	-	-	-	๗,๒๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ
๙	แผนงานสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ หรือการแพทย์	เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย แบบไม่สัมผัส จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๙,๑๐๐	-	กอง สาธารณสุขฯ

## บัญชีครุภัณฑ์

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

เทศบาลตำบลสันนาเม็ง อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณ					หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
					๒๕๖๑ (บาท)	๒๕๖๒ (บาท)	๒๕๖๓ (บาท)	๒๕๖๔ (บาท)	๒๕๖๕ (บาท)	
๑๐	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๑ ตัน ปริมาตร กระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี หรือ กำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๑๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๙๕๐,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข
๑๑	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ยานพาหนะ และขนส่ง	- รถบรรทุกขยะ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบเปิดข้างเทท้าย จำนวน ๑ คัน (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๒,๑๑๙,๐๐๐	-	กอง สาธารณสุข
๑๒	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	โทรศัพท์ ไร้สาย จำนวน ๒ เครื่อง	-	-	-	๓,๖๐๐	-	กองช่าง
๑๓	แผนงานเคหะและ ชุมชน	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องตบดิน จำนวน ๑ เครื่อง (ตามบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสำนัก งบประมาณ)	-	-	-	๒๑,๐๐๐	-	กองช่าง
<b>รวม</b>					-	-	-	<b>๓,๑๗๙,๐๐๐.๐๐</b>	-	

# ภาคผนวก



ประกาศเทศบาลตำบลสันนาเม็ง  
เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕)  
การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

ตามที่เทศบาลตำบลสันนาเม็ง ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลสันนาเม็ง แล้วนั้น

อาศัยอำนาจตามความในหมวดที่ ๕ ข้อ ๒๒ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๙ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ จึงขอประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) การเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่นต่อไป รายละเอียดปรากฏแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(นายันทพล พงศธรวิสุทธิ)  
นายกเทศมนตรีตำบลสันนาเม็ง